

สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมความพร้อมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 14

9 ส.ค. 2560

นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวและจะมีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้กับศาลชั้นต้น ซึ่งมีกำหนด 3 ระยะ โดยในระยะแรกจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจะนำระบบไปทดลองใช้กับคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ในศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร อาทิ ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี เป็นต้น และขยายไปยังศาลชั้นต้นบางศาลที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้มีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวมาใช้กับศาลดังกล่าวข้างต้นด้วย

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป จะขยายการทดลองไปยังศาลชั้นต้นอีกจำนวน 20 ศาล ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและรองรับต่อการทดลองระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล สำนักงานศาลยุติธรรมจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 14 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในการนำระบบประเมินความเสี่ยง และกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้แก่ศาลชั้นต้น ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นการส่งเสริมและเพิ่มพูนความสามารถในการนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านระบบประเมินความเสี่ยง และกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้กระบวนการขอปล่อยชั่วคราวดำเนินไปตามหลักสิทธิมนุษยชน คัมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผลผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์